
 

CYNGOR SIR 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd yn Council Chamber, County Hall, Ruthin 
LL15 1YN and via Video Conference, Dydd Mawrth, 27 Chwefror 2024 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 
Y Cynghorwyr Michelle Blakeley-Walker, Joan Butterfield, Jeanette Chamberlain-Jones, 
Ellie Chard, Kelly Clewett, Ann Davies, Karen Edwards, Pauline Edwards, Gwyneth Ellis, 
James Elson, Chris Evans, Hugh Evans, Justine Evans, Bobby Feeley, Gill German, 
Jon Harland, Elen Heaton, Huw Hilditch-Roberts, Martyn Hogg, Carol Holliday, 
Alan Hughes, Hugh Irving, Alan James, Brian Jones, Delyth Jones, Paul Keddie, 
Diane King (Is-Gadeirydd), Geraint Lloyd-Williams, Julie Matthews, Jason McLellan, 
Barry Mellor, Terry Mendies, Raj Metri, Win Mullen-James, Merfyn Parry, Arwel Roberts, 
Gareth Sandilands, Peter Scott (Cadeirydd), Rhys Thomas, Andrea Tomlin, 
Cheryl Williams, Elfed Williams, Eryl Williams, Huw Williams, Emrys Wynne a/ac 
Mark Young 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
 Prif Weithredwr (GB); Cyfarwyddwr Corfforaethol: Llywodraethu a Busnes (GW); 
Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a'r Amgylchedd (TW); Cyfarwyddwr Corfforaethol: 
Cymunedau (NS); Pennaeth Cyllid (LT); Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol: 
Perfformiad, Digidol ac Asedau (HV-E); Prif Reolwr Refeniw, Budd-daliadau a 
Chontractau (PB); Arweinydd Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad (IMcG); Gwesteiwr 
Zoom (SR) a Gweinyddwr Pwyllgor (SLW) 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwr(wyr) 
James May a/ac David Williams 
 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Dim. 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Dim. 
 
Ar y pwynt hwn, ymddiheurodd y Cadeirydd, y Cynghorydd Peter Scott, i’r 
Cynghorydd Ann Davies am beidio â sôn yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Ionawr 
am ei llongyfarchiadau ar ennill Medal yr Ymerodraeth Brydeinig. 
 
Diolchodd y Cynghorydd Ann Davies i'r Cadeirydd am ei eiriau caredig a diolchodd i 
drigolion Rhuddlan am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd. 
 
 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



Mae'r Cynghorydd Terry Mendies yn ymddiheuro oherwydd iddo wneud datganiad 
anghywir yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ynghylch Rheolwr Gyfarwyddwr 
Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig (DLL), Mr Jamie Groves. Dywedodd ei fod wedi 
ennill gwobr pan, mewn gwirionedd, y derbyniodd wobr ar ran y sefydliad y mae'n 
Rheolwr Gyfarwyddwr arno. Roedd y Cynghorydd Mendies yn cydnabod bod 
defnyddio’r term “gongs” yn amhriodol. Roedd wedi dweud bod DLL wedi cael 
£2.3miliwn gan CSDd, roedd hyn eto'n anghywir. Ymddiheurodd y Cynghorydd 
Mendies yn ddiamod i Mr Groves am wneud y datganiadau hyn a hoffai hefyd 
ymddiheuro i bob aelod oherwydd y diwrnod hwnnw efallai fod ei ymarweddiad 
wedi ymddangos yn ymosodol. Nid dyna oedd ei fwriad ac nid ei fwriad oedd peri 
tramgwydd i unrhyw unigolyn. Pe bai'n gwneud hynny, roedd yn gobeithio y byddai'r 
rhai dan sylw yn derbyn ei ymddiheuriadau diffuant. 
 

4 COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2024. 
 
Materion yn Codi - 
 
Cododd y Cynghorydd Mark Young faterion yn ymwneud â chyllid ar gyfer addysg 
ac ar ôl gweld y llythyr gan Benaethiaid a Llywodraethwyr mynegodd bryder am 
rieni ar dderbyn llythyr o'r fath. Roedd y Cynghorydd Young wedi cael ei foddi gan 
ymholiadau gan rieni a gofynnodd sut i ymateb i rieni. Gofynnodd hefyd a fyddai'r 
Aelod Arweiniol dros Addysg yn ymrwymo i gyfarfod ag ef ei hun a Chadeiryddion 
Llywodraethwyr eraill? 
 
Ymatebodd yr Aelod Arweiniol dros Addysg, y Cynghorydd Gill German, fod 
Cynghorau ar draws y DU yn wynebu pwysau ariannol. Gyda thoriadau blwyddyn ar 
ôl blwyddyn i gyllidebau cynghorau dros 14 mlynedd, ei nod oedd darparu cyllideb 
gytbwys sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Roedd popeth wedi'i wneud i leihau'r effaith ar 
ysgolion. Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol y byddai'n fodlon siarad â Chadeiryddion 
y Llywodraethwyr fel y byddai'r Pennaeth Addysg, Geraint Davies. 
 
Tudalen 7 – Mynegodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts bryderon hefyd 
ynghylch y llythyr a anfonwyd at rieni, ynghyd â thoriadau o 3%, ysgolion Marchnad 
y Frenhines ac ysgolion Band B. Roedd hi'n hollbwysig bod trigolion bregus y sir yn 
cael eu hamddiffyn. 
 
Cadarnhaodd yr Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd y byddent yn gwneud eu gorau i 
amddiffyn y trigolion bregus hynny. Roeddent yn grac gyda'r toriadau ond roedd 
hwn yn fater a oedd yn effeithio ar bob Awdurdod Lleol ar draws y DU ac nid Sir 
Ddinbych yn unig. Roedd ysgolion yn rheoli eu cyllidebau eu hunain ac roedd CSDd 
wedi diogelu gwasanaethau i'r rhai mwyaf agored i niwed yn y gymuned. 
  
Roedd ariannu yn broses gymhleth ac roedd y rhain yn amseroedd digynsail. 
Roedd y broses anodd o amddiffyn trigolion a gwasanaethau bregus wedi bod yn 
flaenoriaeth. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Andrea Tomlin – tudalen 9 – am ddiweddariad ar 140 o 
geisiadau ar gyfer cynllun ymadael yn gynnar 



 
Eglurodd y Swyddog Monitro, Gary Williams mai’r dyddiad cau oedd Ionawr 2024 
ac ymgynghorwyd â phob gwasanaeth i weld a fyddai’r cynllun ymadael cynnar yn 
addas ar gyfer y gwasanaeth yn ariannol. Ni fyddai nifer o ymgeiswyr yn cael eu 
cymeradwyo ar gyfer gadael yn gynnar. Roedd rhai oedd wedi eu cymeradwyo 
wedi derbyn ac eraill yn dal i fod yn y broses o ystyried y pecyn. Unwaith y byddai'r 
wybodaeth derfynol wedi'i chadarnhau, byddai'n cael ei dosbarthu i'r aelodau. 
 
Cadarnhaodd y Prif Weithredwr, Graham Boase, hefyd y byddai gwybodaeth ar 
gael i aelodau yng Ngweithdai'r Cyngor. 
 
PENDERFYNWYD, yn amodol ar yr uchod, cadarnhau cofnodion y Cyngor Llawn a 
gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2024 fel cofnod cywir. 
 

5 TRETH Y CYNGOR 24/25 A MATERION CYSYLLTIEDIG  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, 
Gwyneth Ellis adroddiad Treth y Cyngor 24/25 a Materion Cysylltiedig (a 
gylchlythyrwyd yn flaenorol). 
 
Gosododd y Cyngor yn ei gyfarfod ar 30 Ionawr 2024 y gyllideb ar gyfer 2024/25 
gan gynnwys lefel Treth y Cyngor. 'Roedd yn ofynnol i'r Cyngor wneud 
penderfyniadau pellach ar ffurf arbennig i sicrhau bod y Dreth Gyngor a'i materion 
cysylltiedig yn gyfreithiol ddilys. 
 
Cytunwyd bod angen i'r cyngor gynyddu treth y cyngor 9.34% a byddai hefyd yn 
cynnwys cynnydd o 4.9% ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a chynnydd 
o 3.9% ym mhraesept y Cynghorau Tref/Cymuned. 
 
Yn ystod y trafodaethau, codwyd y pwyntiau a ganlyn – 
 
• Mynegodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts bryder oherwydd bod 17 aelod 
wedi pleidleisio yn erbyn y gyllideb a'r ffaith nad oedd arbedion o £3miliwn wedi'u 
cyflawni. Gofynnodd am warant y byddai'r diffyg o £3miliwn yn cael ei ganfod. 
Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol, y Cynghorydd Gwyneth Ellis ei bod yn gyfforddus 
gyda'r broses. Ar y pwynt hwn, eglurodd y Swyddog Monitro fod y Cyngor yn y 
cyfarfod blaenorol wedi gosod y gyllideb a phwrpas yr adroddiad hwn oedd gosod y 
dreth gyngor a materion cysylltiedig. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd adroddiad Treth y Cyngor 24/25 a Materion Cysylltiedig. 
Cynhaliwyd pleidlais drwy godi dwylo fel a ganlyn - 
 
O blaid – 28 
Yn erbyn – 14 
Ymatal - 0 
 
PENDERFYNWYD – 
(i) Y Cyngor Sir fel yr Awdurdod Bilio, wedi ystyried y praeseptau a dderbyniwyd 
gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a’r Cynghorau Tref/Cymuned 
a datgan lefelau Treth y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25. 



(ii) Mae’r symiau a gyfrifwyd gan y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25, yn 
unol ag Adrannau 32 i 34(1) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (y Ddeddf) a 
Rheoliadau Newid Cyfrifiadau Angenrheidiol (Cymru) 2008 fel Atodiad A adran 3 . 
(iii) Mae’r symiau a gyfrifwyd gan y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25, yn 
unol ag Adrannau 34(2) i 36(1) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (y Ddeddf) 
fel Atodiad A adran 4 
(iv) Bod symiau Treth y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25 ar gyfer pob un 
o’r categorïau o anheddau fel y dangosir yn Atodiad C. 
(v) Bod lefel y disgownt ar gyfer Dosbarth A, B ac C fel y’i pennir o dan Reoliadau’r 
Dreth Gyngor (Dosbarth Penodedig o Anheddau) (Cymru) 2004 i’w gosod ar sero 
ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25 gyda’r cafeat y mae hyn yn dibynnu arno. dim 
newidiadau i ddeddfwriaeth nac amodau lleol. 
 

6 CYNLLUN CYFALAF 2023/24 - 2026/27 AC ARGYMHELLION Y GRWP CRAFFU 
CYFALAF  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, y 
Cynghorydd Gwyneth Ellis, y Cynllun Cyfalaf 2023/24 – 2026/27 ac argymhellion 
adroddiad y Grŵp Craffu Cyfalaf (a gylchlythyrwyd yn flaenorol). 
 
Roedd yr adroddiad yn diweddaru'r Aelodau gyda Chynllun Cyfalaf wedi'i 
ddiweddaru a'r Adroddiad Strategol Cyfalaf ar gyfer 2024/25. Mae'r Cynllun Cyfalaf 
yn cofnodi holl wariant a chyllid cyfalaf Cronfa'r Cyngor (CF) gwirioneddol a 
rhagamcanol. Darparodd y Strategaeth Gyfalaf drosolwg lefel uchel, cryno a 
chynhwysfawr i Aelodau o sut mae gwariant cyfalaf Cymunedau yn Gyntaf a’r Cyfrif 
Refeniw Tai (CRT), cyllid cyfalaf a gweithgarwch rheoli’r trysorlys yn cyfrannu at 
ddarparu gwasanaethau’r Cyngor. 
 
Adroddwyd ar y Cynllun Cyfalaf llawn ddiwethaf i'r Cyngor ym mis Chwefror 2023, a 
chyflwynwyd diweddariadau misol i'r Cabinet. 
 
Roedd y Grŵp Craffu Cyfalaf wedi adolygu bidiau cyfalaf ac wedi gwneud 
argymhellion i'w cynnwys yn y Cynllun Cyfalaf o 2024/25 ymlaen. Manylwyd ar y 
rhain yn Atodiad 3 ac fe’u crynhoir yn Atodiad 4. 
 
Yn ystod y trafodaethau, codwyd y pwyntiau a ganlyn – 
 
• Ailddatblygu Marchnad y Frenhines y Rhyl – cadarnhawyd bod adeilad Marchnad 
y Frenhines wedi'i drosglwyddo i'r Cyngor yr wythnos ddiwethaf. Byddai rhagor o 
wybodaeth yn cael ei dosbarthu i'r Aelodau yn y dyfodol agos. 
• Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu – Band B – cadarnhawyd bod prosiectau 
amrywiol yn cael eu gweithio drwyddynt. 
• Gofynnodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts ar ran y Grŵp Annibynnol am 
warant na fyddai'r flwyddyn nesaf yn orwariant a byddai'r arbedion o £3miliwn yn 
cael eu gwneud. Ymatebodd y Prif Weithredwr, Graham Boase ei bod yn anodd 
gwybod beth fyddai'n digwydd yn y dyfodol ac na ellid gwarantu na fyddai 
gorwariant y flwyddyn nesaf. Roedd Penaethiaid Gwasanaeth yn gweithio tuag at yr 
arbediad targed o £3.4miliwn 
• Bod cyflwr y priffyrdd o fewn y sir yn broblem. Roedd llai o arian ar gyfer priffyrdd 
ond roeddent yn mynd yn ôl i lefel a oedd wedi'i chynnal yn flaenorol. Roedd 



trafodaethau pellach i'w cynnal gyda'r aelodau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt 
am gynnydd ffyrdd ac a oedd ganddynt broblemau gydag unrhyw ffyrdd penodol yn 
eu wardiau. 
• Prosiect newid gwastraff. Roedd 27 o swyddi ychwanegol wedi'u creu. Byddai'r 
prosiect newydd yn costio llai i'w redeg. Costiodd y model gwastraff presennol 
£7.6miliwn eleni, byddai'r prosiect newydd yn costio £7.1miliwn gan olygu arbediad 
o £500k y flwyddyn ariannol. 
• Cost y terfyn cyflymder 20 mya i'r Awdurdod Lleol. Llywodraeth Cymru oedd yn 
talu am gost yr 20 mya. 
• Prosiectau eraill yn costio £6.8miliwn, a chadarnhawyd y byddai rhestr o'r 
prosiectau yn cael ei darparu i'r Aelodau. 
• Gofynnodd y Cynghorydd Rhys Thomas am ymateb ysgrifenedig i'r holl aelodau 
gan ei fod yn datgan mai cyfanswm y gyllideb ar gyfer cymunedau cynaliadwy ar 
gyfer dysgu Band B oedd £51.9 miliwn a bod ynddo ddadansoddiad o'r hyn yr oedd 
Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych yn ei ariannu. Pryd gwnaethpwyd yr 
addewid o £51.9 miliwn neu £36.1miliwn? Hoffwn wybod beth fyddai’r symiau yn 
awr, gan gymryd chwyddiant i ystyriaeth? Roedd y Cynghorydd Thomas yn 
bryderus ynghylch yr hyn y byddai'n rhaid i Sir Ddinbych ei wario er mwyn cael 
arian cyfatebol. Hysbysodd y Pennaeth Cyllid yr Aelodau y byddai'n cael ymateb 
llawn ar yr amseriad pan oedd y ffigurau hynny a beth oedd y sefyllfa ddiweddaraf. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd adroddiad Cynllun Cyfalaf 2023/24 – 2026/27 ac Argymhelliad 
y Grŵp Craffu Cyfalaf. Cynhaliwyd pleidlais drwy godi dwylo fel a ganlyn - 
 
O blaid – 27 
Yn erbyn – 12 
Ymatal - 0 
 
PENDERFYNWYD – 
(i) Nododd yr Aelodau'r sefyllfa ddiweddaraf ar y Cynllun Cyfalaf cyfredol 2023/24 – 
2026/27 sydd wedi'i gynnwys yn Atodiad 1 a'r diweddariad ar brosiectau mawr yn 
Atodiad 2. 
(ii) Cefnogodd yr Aelodau argymhelliad y Grŵp Craffu Cyfalaf o fidiau cyfalaf i'w 
cynnwys yng Nghynllun Cyfalaf 2024/25. Manylir ar yr argymhellion hyn yn Atodiad 
3 ac fe’u crynhoir yn Atodiad 4 
(iii) Cymeradwyodd yr Aelodau Gynllun Cyfalaf 2024/25 a gynhwyswyd yn Atodiad 
1 
(iv) Cymeradwyodd yr Aelodau'r Adroddiad Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2024/25 fel 
y manylir arno yn Atodiad 5 
 

7 DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS 2024/25 A 
DANGOSYDDION DARBODUS 2024/25 I 2026/27 (ATODIAD 1)  
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac 
Asedau Strategol, Ddatganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys (DSRhT) 2024/25 a 
Dangosyddion Darbodus 2024/25 i 2026/27 (Atodiad 1) (a gylchlythyrwyd yn 
flaenorol). 
 



Roedd yr adroddiad yn dangos sut y byddai'r Cyngor yn rheoli ei fuddsoddiadau a'i 
fenthyciadau ar gyfer y flwyddyn i ddod ac mae'n gosod y polisïau y mae'r 
swyddogaeth rheoli'r trysorlys yn gweithredu o'u mewn. 
   
Roedd Cod Ymarfer y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar 
Reoli’r Trysorlys (“Cod TM CIPFA”) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor 
gymeradwyo’r TMSS a’r Dangosyddion Darbodus yn flynyddol. Roedd angen 
penderfyniad felly i gymeradwyo'r argymhellion yn yr adroddiad. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd adroddiad Datganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2024/25 a 
Dangosyddion Darbodus 2024/25 i 2026/27 (Atodiad 1). 
 
Drwy godi dwylo roedd pob Aelod yn unfrydol o blaid yr adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD – 
(i) Y Cyngor yn cymeradwyo’r DSRhT ar gyfer 2024/25 (Atodiad 1) 
(ii) Y Cyngor yn cymeradwyo gosod Dangosyddion Darbodus ar gyfer 2024/25, 
2025/26 a 2026/27 (Atodiad 1 Atodiad A) 
(iii) Cymeradwyodd y Cyngor y Datganiad Darpariaeth Isafswm Refeniw (Atodiad 1 
Adran 6) 
(iv) Mae’r Cyngor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r 
Effaith ar Les (Atodiad 2) fel rhan o’i ystyriaeth. 
 

8 ADOLYGU AMCANION Y CYNLLUN CORFFORAETHOL  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Strategaeth Gorfforaethol, Polisi a 
Chydraddoldeb, y Cynghorydd Julie Matthews, adroddiad yr Adolygiad o Amcanion 
y Cynllun Corfforaethol (a gylchlythyrwyd yn flaenorol) gyda chynnig i leihau maint y 
Cynllun Corfforaethol (Themâu ac Addewidion) a sut y gellid cyflawni hynny. 
 
Yn dilyn adolygiad o’r amcanion Llesiant, Cydraddoldeb a gwella presennol, roedd 
angen penderfyniad ar y Cynllun Corfforaethol diwygiedig a gynigiwyd yn yr 
adroddiad, a oedd yn gosod gweledigaeth strategol barhaus y Cyngor am weddill y 
tymor presennol (2024 i 2027). 
 
Cydnabuwyd nad oedd yr hyn y gofynnwyd i'r Cyngor ei ystyried yn beth yr oedd 
unrhyw un ei eisiau ar gyfer y Cynllun Corfforaethol, fodd bynnag nid oedd y sefyllfa 
hon yn anarferol nac yn unigryw yng Nghymru. Yng ngoleuni'r her ariannol 
sylweddol y mae'r cyngor yn ei hwynebu, roedd yn briodol achub ar y cyfle i 
adolygu'r hyn a oedd yn bwysig wrth symud ymlaen a gwneud cywiriadau cwrs 
priodol i gefnogi cynaliadwyedd hirdymor. 
 
Creodd maint presennol y Cynllun Corfforaethol faich gweinyddol a draen ar 
gapasiti rheoli ar draws y sefydliad ar adeg pan oedd angen pen amser ac amser i 
fynd i'r afael â'r her gyllidebol dybryd. 
 
Roedd yr adroddiad yn argymell lleihau'r Cynllun Corfforaethol trwy wasgaru 3 
Thema a dad-ddwysáu neu ddiwygio 22 Addewid. Fodd bynnag, pwysleisiwyd nad 
oedd dileu addewidion yn golygu y byddai pethau'n dod i ben. Byddent yn parhau 
ar lefel Cynllun Gwasanaeth cyhyd ag y byddai adnoddau'n caniatáu. Roedd y 



newidiadau a gynigiwyd yn yr adroddiad yn ymwneud yn llwyr â'r ffordd yr 
adroddwyd ar bethau. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd adroddiad yr Adolygiad o Amcanion y Cynllun Corfforaethol. 
 
Trwy godi dwylo, roedd pob aelod yn unfrydol o blaid yr adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD – 
(i) Cadarnhaodd y Cyngor ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r Effaith 
ar Les (Atodiad 4) fel rhan o’i ystyriaeth. 
(ii) Cymeradwyodd yr Aelodau'r Cynllun Corfforaethol diwygiedig (atodiad 1b) i 
alluogi'r ddogfen i gael ei chyhoeddi. 
 

9 ADOLYGU CYFANSODDIAD PANEL RECRIWTIO'R PWYLLGOR SAFONAU  
 
Cyflwynodd y Swyddog Monitro, Gary Williams, yr Adolygiad o Gyfansoddiad 
adroddiad Panel Recriwtio'r Pwyllgor Safonau (a gylchlythyrwyd yn flaenorol). 
 
Roedd y Pwyllgor Safonau wedi argymell bod adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r 
Cyngor Llawn i ystyried a ddylid lleihau nifer yr Aelodau etholedig ar y Panel 
Recriwtio i 2 (o 3) a disodli'r 1 Aelod etholedig â Chadeirydd y Pwyllgor Safonau. 
 
Nid oedd unrhyw argymhellion ar gyfer yr adroddiad ond cytunwyd yn unfrydol i'r 
newid a nodwyd yn yr adroddiad. 
 

10 RHYBUDD O GYNNIG  
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Jon Harland y Rhybudd o Gynnig a ganlyn – 
 
“Bod y cyngor hwn, yng ngoleuni’r digwyddiadau trallodus sydd wedi digwydd yn 
Israel a Phalestina, yn ymrwymo i: 
(i) Archwilio sut y gall y Cyngor gynnig cymorth priodol i drigolion lleol o bob ffydd a 
dim ffydd, sydd angen ein cymorth o ganlyniad i’r digwyddiadau treisgar hyn 
(ii) Sefwch yn barod i ddarparu cefnogaeth ac agor ein breichiau i bobl ddiniwed 
sydd wedi'u dadleoli ac yr effeithir arnynt gan y digwyddiadau hyn." 
 
Yn ystod trafodaethau, dywedwyd bod gan Gyngor Sir Ddinbych brosesau yn eu lle 
i gynorthwyo ffoaduriaid a’u bod wedi gwneud yn flaenorol, er enghraifft, o Syria a’r 
Wcráin. 
 
Cynigiwyd y Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Jon Harland ac eiliwyd gan y 
Cynghorydd Martyn Hogg. 
 
Cynhaliwyd pleidlais drwy godi dwylo ac roedd yr Aelodau’n unfrydol yn cytuno â’r 
Rhybudd o Gynnig. 
 
PENDERFYNWYD bod yr Aelodau'n cytuno i'r Rhybudd o Gynnig. 
 
 
 



11 RHYBUDD O GYNNIG  
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Merfyn Parry y Rhybudd o Gynnig a ganlyn – 
 
“Rwy’n cynnig cynnig i Gyngor Sir Ddinbych atal unrhyw ymgysylltiad pellach â 
Pharc Cenedlaethol newydd arfaethedig Gogledd Cymru, yn enwedig yn ariannol, 
hyd nes y bydd gwelliant sylweddol mewn cyllid lleol a chenedlaethol.” 
 
Eglurodd yr Aelod Arweiniol, y Cynghorydd Win Mullen-James, y byddai’r gwaith 
hwn yn costio 75% gan Lywodraeth Cymru a 25% gan Awdurdodau Lleol ond 
gallai’r 25% gael ei ariannu gan grant gan Lywodraeth Cymru a dim ond amser 
swyddogion ac aelodau fyddai ei angen ar gyfer casglu tystiolaeth. . Roedd y 
Cynnig yn gynamserol. Awgrymodd y Cynghorydd Mullen-James y dylid gohirio 
penderfyniad tan ar ôl y gweithdai sydd i'w cynnal. Roedd CNC yn dal i gasglu 
tystiolaeth ac roedd disgwyl iddynt gyhoeddi eu cynnig cadarn a oedd yn cynnwys 
ffin awgrymedig tan hydref 2024 ar y cynharaf un. Byddai tynnu'n ôl nawr yn 
gynamserol. 
 
Awgrymodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts welliant fel a ganlyn - Cyngor Sir 
Ddinbych yn atal unrhyw ymgysylltiad ariannol â Pharc Cenedlaethol newydd 
arfaethedig Gogledd Cymru ond dylai barhau i fod yn rhan o drafodaethau 
ymgynghorol hyd nes y bydd gwelliant sylweddol mewn cyllid lleol a chenedlaethol. 
 
Cynigiwyd y gwelliant gan y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts ac eiliwyd gan y 
Cynghorydd Eryl Williams. 
 
Cynhaliwyd pleidlais i gytuno ar y gwelliant a chafodd ei gymeradwyo’n unfrydol. 
Felly, byddai’r gwelliant yn cael ei gyflwyno fel yr Hysbysiad o Gynnig o sylwedd. 
 
Cynhaliwyd pleidlais drwy godi dwylo ar y gwelliant fel y Cynnig o sylwedd 
 
Ar gyfer – 18 
Yn erbyn – 21 
 
PENDERFYNWYD trechu'r Rhybudd o Gynnig. 
 

12 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR  
 
Cyflwynodd y Swyddog Monitro, Gary Williams, Raglen Gwaith Cychwynnol y 
Cyngor a Rhaglen Gwaith Cychwynnol Gweithdy’r Cyngor. 
 
PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith Cychwynnol y Cyngor a Rhaglen Gwaith 
Cychwynnol Gweithdy'r Cyngor. 
 

 
GORFFENNA Y CYFARFOD AM 12.25 P.M. 
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